

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๑๒/๑๕๓



สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๑ ถนนพระอาทิตย์ เขตพระนคร
กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ขอความเห็นชอบให้รัฐบาลไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการและการประชุมร่วมกับทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๑๖๖๑๓
ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาให้ความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยด่วนกรณีขอความเห็นชอบให้รัฐบาลไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการและการประชุมร่วมกับทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอความละเอียดทราบแล้ว นั้น

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้พิจารณาเรื่องดังกล่าว ประกอบกับมาตรา ๒๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ และหลักเกณฑ์การพิจารณาความหมายและองค์ประกอบของคำว่าหนังสือสัญญาตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ ๖-๗/๒๕๕๑ แล้ว เห็นว่า หนังสือของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (International Atomic Energy Agency (IAEA)) เป็นการเสนอให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมจำนวน ๒ รายการ คือ การประชุมเชิงปฏิบัติการ Regional Workshop on Project Coordination and Hazard Assessment และการประชุม Final Coordination Meeting on Supporting Early Warning, Response and Control of Transboundary Animal Diseases ณ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ โดยมีข้อกำหนดให้รัฐบาลไทยต้องดำเนินการในฐานะเจ้าภาพ เช่น การให้เอกสิทธิ์และความคุ้มกันแก่ทรัพย์สินของ IAEA เจ้าหน้าที่ IAEA ผู้เข้าร่วมการประชุมและครอบครัว ตามความตกลงว่าด้วยเอกสิทธิ์และความคุ้มกันของ IAEA ซึ่งประเทศไทยเข้าเป็นภาคีเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๕ การอำนวยความสะดวกสำหรับการเข้าออก

การตรวจลงตรา และการพำนักอยู่ในประเทศไทย การอำนวยความสะดวกด้านพิธีการศุลกากร แก่บุคคล รวมทั้งอุปกรณ์ วัสดุและเอกสารสิ่งพิมพ์ที่ใช้ในการประชุม ตลอดจนการรักษาความปลอดภัยสำหรับสถานที่จัดการประชุม โดยหากคณะรัฐมนตรีเห็นชอบการเป็นเจ้าภาพ ในการจัดประชุมดังกล่าวและมีหนังสือตอบรับไปยัง IAEA จะถือว่าหนังสือของ IAEA และหนังสือตอบรับของรัฐบาลไทยประกอบกันเป็นความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับองค์การระหว่างประเทศ จึงเข้าลักษณะเป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา ๒๓ ของรัฐธรรมนูญฯ แต่โดยที่เนื้อหาของหนังสือสัญญา เป็นเรื่องการจัดการประชุม ส่วนการให้เอกสิทธิ์และความคุ้มกัน และการอำนวยความสะดวกข้างต้น เป็นเรื่องที่สามารถดำเนินการได้ตามกฎหมายภายในของประเทศไทย คือ พระราชบัญญัติคุ้มครอง การดำเนินงานของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๐๕ พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ และพระราชบัญญัติศุลกากร พระพุทธศักราช ๒๔๖๙ โดยไม่จำเป็นต้องออกพระราชบัญญัติเพื่อให้การเป็นไปตามหนังสือสัญญา และไม่เข้าลักษณะ เป็นหนังสือสัญญาประเภทอื่นตามมาตรา ๒๓ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญฯ กรณีจึงไม่ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายดิศทัต โทตระกิตย์)

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักกฎหมายต่างประเทศ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๗๙๐๐-๙ ต่อ ๒๔๑๐ (นางสาวฉันทพิมพ์)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๕๘๕๗

www.krisdika.go.th

www.lawreform.go.th

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวบุษกร หวังวิไล)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความลับ



ที่ นร ๑๑๐๔/๒๕๕๒

สำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ขอความเห็นชอบให้รัฐบาลไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการและการประชุมร่วมกับ
ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๑๖๖๑๔ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙

ตามที่ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เรื่อง ขอความเห็นชอบให้รัฐบาล
ไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการและการประชุมร่วมกับทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่าง
ประเทศ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานฯ พิจารณาแล้ว เห็นควรให้ความเห็นชอบให้สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ต้อนรับ
การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการและการประชุมร่วมกับทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ
(International Atomic Energy Agency: IAEA) จำนวน ๒ รายการ ภายใต้กรอบโครงการความร่วมมือทาง
วิชาการของ IAEA ได้แก่ (๑) การประชุมเชิงปฏิบัติการ Regional Workshop on Project Coordination
and Hazard Assessment ณ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ โดยสำนักงาน
ปรมาณูเพื่อสันติรับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม และ (๒) การประชุม Final Coordination Meeting on
Supporting Early Warning, Response and Control of Transboundary Animal Diseases ระหว่าง
วันที่ ๒๓-๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ กรุงเทพมหานคร โดยกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับเป็น
เจ้าภาพจัดการประชุม ซึ่งการจัดประชุมทั้ง ๒ รายการ จะนำไปสู่การทบทวนแผนงาน/โครงการและเตรียม
ความพร้อมรับมือต่อเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์ และการควบคุมโรคในสัตว์ในเอเชีย ซึ่งเป็นการเพิ่มศักยภาพ
ให้แก่บุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้ประโยชน์จากพลังงาน
ปรมาณูในทางสันติ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมบทบาทของไทยในกรอบความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีระดับนานาชาติ ทั้งนี้ IAEA จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการดำเนินการ รวมถึงค่าใช้จ่าย
ของผู้เข้าร่วมประชุม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายประเมธี วิมลศิริ)

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำนักพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๕๕ ต่อ ๕๖๒๐ โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๑๘๒๑

สำเนาถูกต้อง

ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ